



ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2544

**บ้านปูเตรียมออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท
นำเงินไปใช้คืนหนี้ต่างประเทศและลงทุนเพิ่มเติม**

แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท เผยทริสให้เครดิต "A-" ทั้งนี้มีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้คืนหนี้เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ และลงทุนในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า

นางสมฤดี สมพงษ์ ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทนั้น ในขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาถึงความเหมาะสมแล้ว และได้เตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ หุ้นกู้บ้านปู รุ่นที่ 5/2544 มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี และหุ้นกู้บ้านปู รุ่นที่ 6/2544 มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และทยอยคืนเงินต้น ซึ่งบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าวอยู่ในระดับ "A-" (Single A Minus)

ทริสเปิดเผยถึงการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า อันดับเครดิต "A-" สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหิน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ และทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ

บริษัทฯ มีแผนที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้คืนเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือหนี้อยู่ 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจถ่านหินจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท และธุรกิจไฟฟ้าจำนวนประมาณ 500 ล้านบาทในโครงการที่มีความมั่นคง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เอส ซี ลินเอเชีย จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้มีผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายคือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารดีบีเอส ไทยทูล จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โทร. 207-0730-1 ต่อ 8411-8413